

(สำเนา)

**ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล  
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ**

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับ  
ผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษา  
ที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง  
และทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ  
การประเมินความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่น  
ในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ  
(ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน  
ความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับ  
ผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษา  
ที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามกำหนดวัน และเวลา ดังนี้

1. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ เข้าร่วมช่องทางการสื่อสารผ่านทาง Open Chat  
โดยตั้งชื่อ เลขประจำตัวสอบ\_ชื่อ “เช่น 09\_พัชรนนท์” เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.  
ภายในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดย scan QR Code ด้านล่างนี้



2. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ดังนี้

วัน และเวลา	เลขประจำตัวสอบ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)	1
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)	2
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)	3
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)	5
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)	6

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน ทราบว่า

1. หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน ไม่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ

2. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะต้องพร้อมรับการติดต่อจากคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในวัน และเวลาที่กำหนด หากคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ไม่สามารถติดต่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ได้ภายในวัน และเวลาที่กำหนด คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ อาจพิจารณาถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ้ง Link ในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ดังกล่าว ทาง e-mail ตามที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ แจ้งไว้ในใบสมัคร ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)

นนทกร กาญจนะจิตรา

สำเนาถูกต้อง

(นายนนทกร กาญจนะจิตรา)

ประธานกรรมการ



(นายองอาจ สีนอภา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ